



KALENDARYO NG 2023-2024

AGOSTO

Agosto 7-10, 14-15Oryentasyon ng Bagong Guro
 Agosto 16-18, 21-24 ... Mga Araw ng Pre-Service*
 Agosto 25Hindi Papasok ang mga Guro
 Agosto 28Unang Araw ng Pasukan sa Paaralan - Papasok ang Lahat ng Mag-aaral

SETYEMBRE

Setyembre 1Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan
 Setyembre 4Araw ng Paggawa (*Sarado ang Mga Paaralan at Tanggapan*)

OKTUBRE

Oktubre 3Mga Ulat ng Progreso
 Oktubre 6Maagang Pagpapauwi*

NOBYEMBRE

Nobyembre 6Katapusan ng Unang Quarter ng Markahan
 Maagang Pagpapalabas*
 Nobyembre 7Araw ng Halalan/Araw ng Propesyonal na Pagpapaunlad (*Hindi Papasok ang mga Mag-aaral*)
 Nobyembre 14Mga Report Card
 Nobyembre 22-24Bakasyon para sa Thanksgiving (*Sarado ang Mga Paaralan at Tanggapan*)

DISYEMBRE

Disyembre 12Mga Ulat ng Progreso
 Disyembre 18-29Bakasyon sa Taglamig
 (*Hindi Papasok ang mga Mag-aaral at Guro*)
 Disyembre 18-19Papasok ang Mga 12 Buwang Empleyado

ENERO

Enero 1-2Bakasyon sa Taglamig (*Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan*)
 Enero 3Muling Magbubukas ang Mga Paaralan at Tanggapan
 Enero 15Araw ni Dr. Martin Luther King, Jr.
 (*Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan*)
 Enero 19, 22-24Iskedyul ng Pagsusulit sa High School
 Enero 24Katapusan ng Unang Semestre
 Enero 25Araw ng Nakatuong Trabaho ng Guro
 (*Hindi Papasok ang mga Mag-aaral*)
 Enero 26Araw ng Panrehiyong Propesyonal na Pagpapaunlad
 (*Hindi Papasok ang mga Mag-aaral*)
 Enero 29Magsisimula ang Ikalawang Semestre

PEBRERO

Pebrero 6Mga Report Card
 Pebrero 16Maagang Pagpapalabas*
 Pebrero 19Araw ng Presidente (*Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan*)
 Pebrero 29Mga Ulat ng Progreso

MARSO

Marso 1Maagang Pagpapauwi*
 Marso 29Pagtatapos ng Ikatlong Quarter ng Markahan
 Marso 29Maagang Pagsasara*

ABRIL

Abril 1-5Bakasyon sa Tagsibol (*Ang mga 12 Buwang Empleyado Lang ang Papasok*)
 Abril 19Mga Report Card

MAYO

Mayo 8Mga Ulat ng Progreso
 Mayo 24Maagang Pagsasara*
 Mayo 27Araw ng Pag-alaala (Memorial Day) (*Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan*)

HUNYO

Hunyo 7, 10-12Maagang Pagpapalabas*
 Iskedyul ng Pagsusulit sa High School
 Hunyo 12Huling Araw para sa mga Mag-aaral
 Hunyo 13Araw ng Trabaho ng Guro
 Hunyo 13Pagtatapos sa KHS, 7:00 p.m.
 Hunyo 14Pagtatapos sa BHS, 7:00 p.m.
 Hunyo 15Pagtatapos sa HHS, 9:00 a.m.
 Pagtatapos sa PHS, 1:30 p.m.
 Hunyo 19Juneteenth (*Sarado ang mga Paaralan at Tanggapan*)

* **Mga Araw ng Pre-Service** - Itinalaga ang mga ito bilang .5 araw para sa pagpupulong ng prinsipal/.5 araw para sa SLP/1 araw para sa PD sa buong dibisyon/.5 araw para sa pagsasanay sa nilalaman/4.5 araw na nakatuong oras ng trabaho ng guro.

* **Maagang Pagpapalabas** - Elementarya/Middle School lang - 2 oras bago ang regular na pagpapauwi - Para ito sa nakatuong oras ng trabaho ng guro/180 araw na pananatili ng mga empleyadong nakabase sa paaralan para sa propesyonal na pagpapaunlad.

* **Maagang Pagsasara** - 2 oras bago ang regular na oras ng pagpapauwi - nalalapat sa mga mag-aaral at tauhan (sa buong dibisyon).

* **Maagang Pagpapauwi** - aalis ang mga ES, MS, HS nang 2 oras na mas maaga; karaniwang oras para sa lahat ng tauhan at may PD sa hapon.

Masamang Panahon - Kabilang sa kalendaryong ito ang isang "itinatabing araw ng pagtuturo sa mag-aaral" para sa masamang panahon. Papalitan ang mga karagdagang araw na hindi matutuloy/mapapasukan bukod sa mga kasama sa kalendaryo ayon sa desisyon ng superintendent.

Hindi nandiskrimina ang HCS batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, kapansanan, edad o iba pang protektadong klase sa mga programa at aktibidad nito at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at iba pang itinalagang grupo ng kabataan. Itinalaga ang sumusunod na tao para pangasiwaan ang mga tanong tungkol sa mga patakaran sa hindi pandiskrimina: Robbin G. Ruth, Executive Director, Human Resources, One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000.